



## ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานเปิดงาน Chula Safety 2018: ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว และเชิญชวนร่วมงาน ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน Chula Safety 2018: ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มการจัดงาน **Chula Safety 2018** เป็นปีแรก เป็นการสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ในอีกมิติหนึ่งที่ส่งเสริมภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย เพิ่มโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และป้องกันประเด็นความเสี่ยงและความเป็นอันตราย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยิ่งของสังคม การพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และ ความไม่ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม ทันทีทันที่

กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานที่ปลอดภัย การดูแลสุขภาพ ส่วนงานในจุฬาฯ ร่วมจัดแสดงความรู้และความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย พิธีมอบประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การประกวดห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างโดดเด่น พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายความปลอดภัยในการทำงาน Safety in CU

สำหรับหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ “ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ก้าวไปสู่ zero accident” “โรคจากการทำงานและวิธีป้องกัน” “ความรู้เพื่อการบำบัด และทำให้ร่างกายผ่อนคลาย” พฤติกรรมความปลอดภัย สำคัญ “ไหน” “อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อย...PPE ป้องกันอันตรายได้อย่างไร” “อย่างนี้ต้องมี ..... ชีวิตประจำวันปลอดภัย” เป็นต้น รวมทั้งการสาธิตการผ่อนคลายร่างกายด้วยการนวด เครื่องตรวจมวลร่างกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093 154 9324 (คุณวรรณิ พฤตนิถาวร)

ที่มา: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)